



DÒNG THÁNH TÂM HUẾ  
VPBQT/TMV 2021-5-001

“Hãy đi giảng dạy muôn dân”  
(Mt 28, 19)

**THƯ MỤC VỤ**  
v/v. Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

## **R. T. T. T. ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀ LÒ LỬA KÍNH MẾN PHẪNG PHẪNG**

*Anh em rất thân mến trong Trái Tim Chúa Giêsu,*

Tháng Sáu là tháng đặc biệt được dành riêng để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong tháng này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm, suy tôn, học hỏi và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Trái Tim dịu hiền của Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu “là lò lửa kính mến phằng phằng”. Lò lửa ấy bùng lên ánh sáng huy hoàng, xua tan mọi tăm tối âm u, hận thù, ghen ghét. Lò lửa ấy sưởi ấm tâm hồn nhân thể giữa đêm trường băng giá và mang lại ơn cứu độ cho con người. “*Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên*” (Lc 12, 49). Lửa của Chúa chính lửa Tình Yêu, lửa chân lý và lửa sự sống.

Khi diễn tả tình yêu, người ta thường dùng trái tim để làm biểu tượng. Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu tượng và hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại - một tình yêu bao la không bờ bến; một tình yêu cao siêu vời vợi; một tình yêu vượt trên mọi tình yêu - Tình yêu ấy đã làm cho “*Trái tim Ta thôn thứt, ruột gan Ta bồi hồi*” (Hs 11, 8). Tình yêu ấy khiến Ngài chẳng chút tiếc xót, “*ngay cả Con Một của Ngài, Ngài cũng trao ban cho chúng ta*” (Ga 3, 16). Tình yêu ấy đã thôi thúc Chúa Giêsu “*hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế*” (Pl 2, 7.).

Ảnh tượng về Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn luôn có một trái tim lộ ra bên ngoài với một lưỡi gươm xuyên qua, một vòng gai xiết chặt làm rướm máu, một ngọn lửa tình yêu bùng cháy. Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội không ngớt lời cao rao “*Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa kính mến phằng phằng*”

Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với thánh nữ Margarita. Khi hiện ra lần thứ hai, Chúa đã mở ngực ra và chỉ trái tim Người như một tòa lửa rực sáng hơn mặt trời, trong suốt như thủy tinh, chung quanh có vòng gai và trên cùng là thánh giá. Thánh nhân kể: “*Chúa đã cho tôi biết lòng Chúa nóng nảy khát khao được nhân loại mến yêu, và Người muốn giải thoát nhân loại khỏi vòng trụy lạc. Vì thế, Chúa có ý tỏ trái tim Người cho nhân loại, trái tim chan chứa tình yêu, đầy tràn ân sủng và sự cứu rỗi*”.

Lần khác, đang sốt sáng cầu Minh Thánh Chúa, Maria Margarita lại được xem thấy Chúa, toàn thân Người sáng láng vinh quang với năm vết thương chói lòa như vàng đồng, và nhất là trái tim đáng kính của Chúa tựa như lò than hồng. Chúa đã thông truyền cho thánh nữ biết những việc lạ lùng khôn tả của tình yêu Chúa và Người đã yêu nhân loại vô ngần. Thế mà Chúa đã nhận được những gì? Chúa chỉ nhận được những vô ân tệ bạc!

Trái tim Người mở toác ra để chứng tỏ lòng yêu thương nhân loại. Tình yêu của Người chất chứa trong lòng bao thế kỷ qua, nay đã “xuất hình ư ngoại” không còn ngôn từ nào mô tả, đề ca ngợi khi trái tim của Người phải xuất hình ư ngoại. Tình yêu Chúa, một lần nữa lại tỏ

CONGRÈ

cho nhân loại được tường tận. Trái tim của Người đã vượt ra khỏi lồng ngực đã hiển nhiên minh chứng cho tình yêu của Người.

Năm 1597, lệnh bắt đạo trên đất Nhật thật gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở Công giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố tàn tạ. Tại vùng Odawara, Kamakura, người ta bắt được hai linh mục trẻ tuổi là Simauchi và Uzawa cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Tsukamoto nhật trong đồng ảnh tượng một mẫu ảnh thật kỳ cục: người gì mà để trái tim ra ngoài!

Tsukamoto là một nhà nho uyên bác có óc thực tế, thích tìm hiểu. Ông cầm mẫu ảnh trái tim coi qua rồi vút vào sọt rác, nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà quan vẫn còn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần một giờ sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng khoan khoái, tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ: **“ĐỐI NGOẠI HỮU KỶ TÂM - ĐỐI NỘI VÔ TÂM GIẢ”**.

Từ đó, Tsukamoto đặt bức ảnh trái tim trên bàn làm việc một cách kín cẩn.

Một hôm, có ông bạn Osaki đến chơi, thấy vậy hỏi:

- Thế nào, bạn lại thích ảnh tượng của bọn tá đạo rồi sao?

- Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. Nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo. Để ông bạn coi: đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì “Hữu Tâm”, còn với bản thân mình thì “Vô Tâm”. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài... Nghĩa là, phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời; còn về phần mình thì hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ; đem hết trái tim ra giúp đời giúp người. Nội bức ảnh này tôi thấy đầy đủ hơn cả cái học Từ Bi của Phật, khoan dung hơn cái Nhân Thứ của Khổng, cao siêu hơn cái Vô Ngã của Lão, mạnh mẽ hơn cái học Dũng thuật của Thần Đạo Nhật bản vậy. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người, không quan tâm đến tư lợi, thì quả là ngay chính của Thiên hạ vậy.

Osaki cảm phục sự diễn đạt của bạn. Không ngờ Đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó, hai ông trở nên những người bạn chí thân và đã âm thầm nhận phép rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục.<sup>1</sup>

Thánh Nữ Têrêsa Hải Đòng Giêsu đã có tình yêu “hữu ư trung” đó. Cả cuộc đời thánh nữ gồm tóm trong chữ YÊU, yêu Chúa tận tình. Trong bức thư thứ hai gửi cho chị em họ Marie Guérin, thánh nữ say sưa viết: *“Tôi chỉ biết một phương thế đạt đến sự trọn lành: đó là yêu Chúa. Chúng ta hãy yêu Chúa bởi vì trái tim chúng ta chỉ được dựng nên để cho tình yêu”!* Tất cả cuộc đời của thánh nữ lại được tóm lại trong một tiếng YÊU. Yêu mãi, yêu hơn nữa, yêu cho đến khi nào trái tim ngắt đi và ngã quy. Thế là, không những sống trong tình yêu mà còn chết vì tình yêu.<sup>2</sup>

Thánh Giáo Hoàng Phaolo VI đã kêu gọi mọi người hướng về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, là một việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho đời sống Kitô hữu hôm nay. Ngài kêu gọi: *“Ta ước mong việc đạo đức này được tổ chức bằng nghi thức phụng vụ để cho nó phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi tín hữu được say sưa lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó linh hồn họ được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này*

<sup>1</sup> Hồ Bạc Xái, Hạt giống này mầm, CN B, tr 85-86

<sup>2</sup> <https://www.songtinmungtinhyeu.org/index.php?open=contents&id=2602>



*cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu cho xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa mỗi giây, mỗi phút vì tội lỗi của loài người chúng ta”<sup>3</sup>*

Trái tim Chúa phải là sức mạnh cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta thấy mệt mỏi, chán nản trên đường thiêng liêng, dao động trước những thử thách, hãy nhìn vào trái tim Chúa để múc lấy nguồn sức mạnh mà chiến đấu.

Trong tâm tình thiêng liêng ấy, xin mời gọi Anh Em sống nhiệt thành những chỉ dẫn theo HP và NQ của Dòng Thánh Tâm Huế về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu:

1. Là phần tử Dân Thiên Chúa và phần tử của Dòng dâng hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tu sĩ Thánh Tâm nhận thấy mình thừa hưởng được lòng tôn sùng đặc biệt đối với Thánh Tâm và hiến mình để yêu mến Thánh Tâm cách riêng. Thánh hiến tu dòng làm cho lòng yêu mến đó thêm nồng thắm. Như thế, mỗi thành viên phải là những chiến sĩ trong việc sống và phổ biến lòng đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu theo các chỉ dẫn của Hội Thánh. HP. 51
2. Tháng kính Thánh Tâm phải được cử hành trong các Cộng đoàn và Tu sở cách đặc biệt sao cho mỗi người, hằng năm được trở về học nơi trường Thánh Tâm Chúa: lòng thương xót, sự hiền hậu và lòng khiêm nhường. HP. 52 §1
3. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là Bồn mạng chính của Dòng, nên các Cộng đoàn, Tu sở phải cử hành cách xứng hợp để tôn vinh Thánh Tâm Chúa là Vua của toàn Dòng. HP. 52 §2
4. Trong chiều hướng đó, các Cộng đoàn và Tu sở xem mỗi thứ Sáu là ngày dành riêng kính Thánh Tâm, và mừng ngày thứ Sáu đầu tháng cách đặc biệt hơn. HP. 53
5. Tu sĩ Thánh Tâm năng lặp lại cách riêng tư lời giao ước đối với Thiên Chúa và đối với sứ vụ, cũng tuyên lại hằng năm chung với Cộng đoàn hay Tu sở, trong ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. HP. 14
6. Cách thực hành việc kính Thánh Tâm Chúa. NQ. 26 §1
  - a. Đọc sách tháng Thánh Tâm;
  - b. Kính cầu Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu;
  - c. Hát một bài về Thánh Tâm.

Trong tinh hiệp thông huynh đệ, chúc Anh Em tràn đầy ân sủng của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

*Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2021  
Ngày lễ kính Thánh Matthia, Tông đồ*



Tu sĩ Phêrô Nguyễn Đức Huyền, CSC  
Bề trên Tổng quyền

<sup>3</sup>ĐGH. Phaolô VI, Rôma, 06/2/1965.